



ไทยนิวส์
หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น

สตรีล้านนา

ในพิธีช่อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมอบโล่ประกาศเกียรติแก่นักศึกษาเก่า ประจำปี 2564

จากการประชุมคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา ของ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรากฏว่า นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2563 นางนิษฐ์อร วชิรสวัสดิ์ ได้คะแนนนำคู่แข่งรายอื่นๆ โดย นาง หรือภาษาสภามหาวิทยาลัยใช้คำนำหน้าว่า พยาบาลวิชาชีพ (พว.) นิษฐ์อร วชิรสวัสดิ์ เป็นศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ (รหัสประจำตัวนักศึกษา 3212037) ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางนิษฐ์อร วชิรสวัสดิ์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลประจำการที่โรงพยาบาลมหาสารคามเชียงใหม่อยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นย้ายสถานที่ทำงานไปยังโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ตลอดระยะเวลาในการทำงานได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ได้นำ

ความรู้มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดผลในการปฏิบัติงานที่ดี จนได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการแผนกผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสมิติ

นักศึกษาเก่า

เวช ตามลำดับ ได้พัฒนาคุณภาพของการดูแลผู้ป่วย โดยทำโครงการในการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วย ณ ข้างเตียง (Transforming care at the bedside) ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนำไปสู่ความพึงพอใจในการทำงาน และลดการลาออกของบุคลากร โครงการดังกล่าวทำให้ได้รับรางวัลดีเด่น R2R ระดับตติยภูมิ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) ในปี พ.ศ. 2552 แล้วยังได้รับการคัดเลือกจากโรงพยาบาลสมิติเวช ให้เป็นผู้จัดการแผนกดีเด่นในปี 2555 นอกจากนี้ยังได้ใช้ความรู้ในการ



ไทยนิวส์
หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 179,148 ประจำวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ราคา 5 บาท

เต็มที
บริการ
ผู้ป่วย
ลสมิต

นางนิษฐอร วชิรสวัสดิ์

ทำดีเด่น มข.63

องการ พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล
รูปหรือ ที่ 1 ผลงานพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในระบบ
างเตียง ทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีการคาสายสวนปัสสาวะ ความตั้งใจในการ
de) ซึ่ง ทำงาน ทำให้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรง
ทมิให้มี พยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2561 และเป็นผู้
พึงพอใจ อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ตั้งแต่
อกของ ปี พ.ศ 2561 ถึงปัจจุบัน

นอกจากงานในด้านการพัฒนาระบบแล้ว ยังได้ช่วยเหลือ
กับรางวัล งานของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา
กับวิจัย เช่น การมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการทำงานแก่นัก
ศ. 2552 ศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสมทบการจัดกิจกรรม Nurse
จากโรง CMU Run ร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ รับน้องขึ้นดอย และ งาน
นคติเด่น เขาใหญ่มาราธอน เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน เป็นรุ่นพี่ที่มีความห่วงใย
มรู้ในกา ในรุ่นน้องร่วมสถาบันอย่างเหนียวแน่น ด้วยรอยยิ้ม ความสุภาพและ
อัธยาศัยไมตรีที่ดี ทำให้เป็นที่รักใคร่ของทุกคน

นางนิษฐอร วชิรสวัสดิ์ นับเป็นนักศึกษาเก่าที่ได้อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมต่อคณะพยาบาลศาสตร์และต่อมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สมควรแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์รุ่นน้องได้ดำเนิน
รอยตามในด้านดีๆอย่างนี้

ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มข.

มานพ วรรณวงศ์ /////เรียบเรียง

